



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๓๘๕

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ/ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

ตามที่กองอาคารและสถานที่ได้เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณส่วนกลางมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๒ หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๒,๖๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการวางแผน และบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรให้เบิกจ่ายจากงบกลางมหาวิทยาลัยในวงเงินเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๑๒๒,๔๔๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ๑ หลัง เลขที่ ๑๓๐/๓๕ สำหรับ นางสุภาภรณ์ แก้วถาวร

๒. สำหรับอีก ๑ หลัง ที่เสนอขอปรับปรุง เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงเห็นควรให้ชะลอไปก่อน เนื่องจากได้มีการจัดสรรบ้านพักรับรองเป็นการชั่วคราวไปแล้ว และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ และกองอาคารฯ จัดทำแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหาปลวก จัดหาอุปกรณ์เครื่องครัว แม่บ้าน และเนื่องจากเป็นบ้านพักรับรอง จึงควรให้ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานรับผิดชอบ จัดหาที่พักให้ผู้อำนวยความสะดวกที่ทดแทนที่อยู่ปัจจุบัน

๓. กรณีงบประมาณค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางทั้งอาคาร สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ขอตั้งเพิ่มนั้น เห็นควรให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ ผู้อำนวยการกองอาคารฯ และผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รวมถึงรองอธิการบดีที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ จัดทำแผนพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบกายภาพต่าง ๆ ในระยะ ๔-๕ ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยจัดทำระเบียบหรือประกาศการใช้ประโยชน์ และกำหนดอัตราการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ครอบคลุม โดยกำหนดอัตราที่เหมาะสมตามประเภท โดยอาจมีหักไม่คิดค่าใช้จ่ายเครื่องจำนวน หรือเต็มจำนวน เพื่อให้มีงบประมาณสำหรับบำรุงรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เนื่องจากการอนุมัติเงินงบกลางฯ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงนำเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัยเป็นค่าใช้จ่ายในรายการที่เสนอ ในวงเงินไม่เกิน ๑๒๒,๔๔๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๒. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรฯ ผู้อำนวยการกองอาคารฯ และ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอนี้ของที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ